



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสงกาฬ** ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ คือ

รับเรื่องร้องเรียนจากประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กรณี ขอให้ประสาน DSI ตรวจสอบ เรือสปีดโบ๊ตลำที่เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของ นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม



ด้วย นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ยื่นร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการช่วยประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ให้มีการตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ตและพิสูจน์หาวัตถุพยานคราบเลือดของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม

ในเบื้องต้น คณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ และจะดำเนินการตามระบบธุรการ โดยนำส่งให้กับกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานวุฒิสภาพิจารณาต่อไป

พิจารณาศึกษา “ปัญหาการค้ายา”

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาศึกษาปัญหาการค้ายา โดยได้เชิญผู้ประกอบการร้านขายยาแห่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งทำให้รับทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ราคาขายยาแตกต่างกันอันเนื่องมาจากร้านขายยาแต่ละแห่งจะพิจารณากำหนดราคาขายจากราคาต้นทุนของยา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมของร้านขายยา





ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนด ค่าจ้างบุคลากร ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น ส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจของเจ้าของร้านขายยาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านขายยาได้มีข้อเสนอแนะสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหา ราคา ยา อาทิ

- ควรกำหนดให้ยาที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ในชีวิตรประจำวันเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการควบคุมราคา ยา
- ควรกำหนดให้กรมการค้าภายในมีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมและกำหนดราคายาให้เป็นไปตามกลไกของตลาดด้วย
- รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการผลิตยาในประเทศ เพื่อลดภาษีนำเข้าในราคา ยา
- ควรนำระบบใบสั่งยาออนไลน์มาใช้กับระบบการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาลต่าง ๆ และร้านขายยา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการควบคุมราคา ยาระหว่างโรงพยาบาลและร้านขายยา

การสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค : ข้อเสนอแนะที่ไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค”

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ มีกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค : ข้อเสนอแนะที่ไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค” ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหา ข้อจำกัด อุปสรรค ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติที่ยังเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคในข้อสัญญาและกระบวนการทำสัญญาทั้งด้านการเงิน การธนาคาร การประกันภัย นิติกรรมสัญญา และการให้บริการด้านโทรคมนาคม ตลอดจนค้นหาแนวทางการขจัดปัญหาหรือช่องว่างต่าง ๆ เหล่านั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

